



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๖๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖/ว ๑๔๔๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๒๖

ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อประสานแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) โดยให้ส่วนราชการ
เร่งรัดยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารจากประชาชน และให้เริ่มเห็นผลในระยะเวลา ๖ เดือน พร้อมทั้ง
เห็นชอบให้มีการจัดเก็บพิกัดตำแหน่งของสถานที่ทั่วประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการลงทะเบียนรับ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมโครงการ Citizen Feedback
และ Zero Copy ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานตามกฎหมายที่ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนเพื่อแสดงตัวตน และนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา และเก็บ
สำเนาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบมาตรการ
อำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียนตามคู่มือประชาชนเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน
ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานศึกษาในสังกัด อำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดทำสำเนาเอกสาร

/การรับนักเรียน...

การรับนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละระดับดังกล่าวข้างต้น ตามความเหมาะสม เช่น ถ่ายเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับนักเรียนเข้าเรียน โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดเตรียมสำเนา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน : นางนิภาวัลย์ เพ็ชรผึ้ง ๐๘๑-๙๒๕๐๓๑๖